



FAP

FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS, THAILAND

Press Release ข่าวแจกสื่อมวลชน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนสื่อสารองค์กรสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทร. 02 685 2567 อีเมล pr@fap.or.th

ธุรกิจประกันภัยบ้นที่กินสินตามสัญญาประกันภัยเพียงพอหรือไม่?

15 กรกฎาคม 2559

เป็นที่ทราบกันดีว่า..ในปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรกรรมและธุรกิจประกันภัย โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่ทั้งสองกลุ่มธุรกิจได้เตรียมความพร้อมก่อนการประกาศบังคับใช้มากกว่า 3-5 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ฉบับปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย ก็ยังมีบางประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราคิดลดที่ใช้ในการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ในการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ ธุรกิจประกันภัยต้องทดสอบความเพียงพอของหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนแก่ผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัย ทุก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การทดสอบความเพียงพอของหนี้สินมีหลายปัจจัย เช่น ประมาณการปัจจุบันของต้นทุนค่าสินไหมทดแทน ประมาณการปัจจุบันของผลตอบแทนที่ธุรกิจประกันภัยสัญญาว่าต้องจ่ายคืนผู้เอาประกันภัยในอนาคต และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มูลค่าของหนี้สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง คือ อัตราดอกเบี้ย โดยยกตัวอย่างเช่น เดิมธุรกิจประกันภัยสัญญาจะจ่ายผลตอบแทนให้ลูกค้าที่อัตรา 4% เนื่องจากธุรกิจประกันภัยสามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไปลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ และได้ผลตอบแทนในระดับสูง แต่ปัจจุบันได้ผลตอบแทนเพียง 1.75% ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันภัยจะมีภาระตั้งสำรองเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับหนี้สินที่จะต้องจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันภัย

ในสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำ ธุรกิจประกันภัยจึงมีกระแสข่าวว่ามีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) ได้จัดตั้งคณะกรรมการย่อยๆ โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการย่อยๆดังกล่าว เพื่อศึกษาผลกระทบและเสนอมาตรการรองรับกรณีอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีแนวทางให้ใช้อัตราดอกเบี้ยในการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินในสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำ โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยถ่วงเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่ปลอดภัย ย้อนหลัง 8 ไตรมาส โดยถ่วงน้ำหนักอัตราดอกเบี้ย ณ ไตรมาสล่าสุดที่ 51% และไตรมาสอื่น ๆ ที่เหลือ ไตรมาส ๑ ละ 7% และปรับด้วยส่วนปรับสภาพคล่อง (Illiquidity premium) ซึ่งคำนวณจาก 40% ของส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A

สภาวิชาชีพบัญชี ได้พิจารณาหลักการในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย และข้อเสนอของสำนักงาน คปภ. แล้ว เห็นว่า ประเด็นที่สำคัญที่ธุรกิจประกันภัยต้องตระหนัก คือ การประเมินว่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่รับรู้ในงบการเงินเพียงพอหรือไม่ โดยใช้ประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาประกันภัย โดยหากอัตราดอกเบี้ยนั้นมีการคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และธุรกิจประกันภัยสามารถแสดงให้เห็นว่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยยังมีความเพียงพอ สภาวิชาชีพบัญชีไม่มีความเห็น

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12/07/59



FAP

FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS, THAILAND

Press Release ข่าวแจกสื่อมวลชน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนสื่อสารองค์กรสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทร. 02 685 2567 อีเมล pr@fap.or.th

ขัดแย้งกับแนวทางดังกล่าวของสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ธุรกิจประกันภัยต้องทดสอบความเพียงพอของหนี้สินทุก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้วัดมูลค่าหนี้สิน อัตราดอกเบี้ย การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และข้อมูลอื่นที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน